



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### มศว เปิดโอกาสเด็กพิเศษ"เรียน-ทำงาน" หวังพัฒนาศักยภาพช่วยเหลือ ตัวเองได้ลดภาระให้สังคม

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้พิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ โดย มศว ไม่อยากใช้คำว่าผู้พิการ ประกอบกับ มศว เองมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติขึ้น เพราะ มศว เชื่อว่าการส่งเสริมเพียงแค่นักเก่ง คนปกติ โดยไม่เหลียวแลหรือทอดทิ้งคนที่มีความต้องการพิเศษนั้น ไม่ว่าจะมีความต้องการพิเศษทางด้านใด ซึ่งส่วนใหญ่มีความบกพร่องทางร่างกายสุขภาพ ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการเห็น บุคคลออทิสติก มีความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ์ หรือสมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ พิกัดซับซ้อน บกพร่องทางการพูดและภาษา กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการการดูแลที่พิเศษกว่าการดูแลคนปกติทั่วไป และการดูแลหรือพัฒนาต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีความจริงจัง เพื่อจะให้คนกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด

"ในปี 2549 มศว มีนักเรียน นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 191 คน โดยกระจายอยู่ในกลุ่มที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ ดังนี้ บกพร่องทางการเห็น 3 คน บกพร่องทางการได้ยิน 1 คน บกพร่องทางสติปัญญา 15 คน บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 4 คน บกพร่องทางการเรียนรู้ 24 คน บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และสมาธิสั้น 140 คน ออทิสติก 4 คน"

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า มศว รับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน โดยเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความรู้ความสามารถโดยไม่ปิดกั้น สืบเนื่องจากมศว มีพื้นฐานมาจากความเป็นครู จึงเห็นใจและเข้าใจศักยภาพที่เด็กแต่ละคนมีอยู่ในตัวเอง และเขาต้องการโอกาสในการพัฒนาตัวเอง มศว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความต้องการพิเศษ ได้เข้ามาทำงานในมศวด้วย

